

## Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ qua nét vẽ ngộ nghĩnh, đáng yêu của các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du

***Chuỗi hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cho đội viên, thiếu nhi hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023) và 34 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Du đã phát động phong trào Tiết sinh hoạt lớp vẽ tranh chủ đề “Anh bộ đội cụ Hồ”.***

Thông qua tiết sinh hoạt lớp, hoạt động vẽ tranh chủ đề “Anh bộ đội cụ Hồ” nhằm khơi dậy cho học sinh lòng tự hào, ý chí, sức sáng tạo, tinh thần độc lập tự chủ, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc góp phần xây dựng nền quốc phòng và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đây là một hoạt động ý nghĩa mang tính giáo dục sâu sắc thiếu niên, nhi đồng về truyền thống xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đồng thời cũng là dịp để thiếu niên, nhi đồng bày tỏ niềm tự hào, sự quý trọng dành cho các chú bộ đội và thể hiện ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tiết sinh hoạt lớp với phong trào vẽ tranh chủ đề “Anh bộ đội cụ Hồ” không chỉ nhằm mục đích khuyến khích tài năng, động viên và thúc đẩy phong trào mỹ thuật, mà còn định hướng cho các em ý thức học tập, phấn đấu vươn lên trở thành những công dân có ích cho xã hội. Hoạt động vẽ tranh trong tiết sinh hoạt lớp là một sân chơi bổ ích, góp phần rèn luyện năng khiếu, thẩm mỹ cho các em học sinh và tạo điều kiện để các em được giao lưu học hỏi, phát huy được tài năng hội họa của mình, đồng thời tạo ra sân chơi bổ ích để các em vui chơi sau các giờ học căng thẳng. Các tác phẩm của học sinh đã thể hiện được những suy nghĩ, tình cảm và nhận thức của mình về biển đảo Việt Nam, về trách nhiệm giữ gìn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như tự hào về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, về các chú bộ đội sẵn sàng chiến đấu, tập luyện gian khổ...

Trong các bức tranh của mình, các em đã tái hiện một cách sinh động cảnh các chú bộ đội giúp dân, tập trận, hành quân, hay bảo vệ biển đảo... với những nét vẽ ngộ nghĩnh, đúng với lứa tuổi của các em. Nhiều bức mô tả tình cảm quân dân thắm thiết và nồng ấm.



*Dưới đây là một số hình ảnh các lớp thực hiện phong trào:*









